

Tinh Tâm Thường Niên Sức Sống Thiêng Liêng Cộng Đoàn

(Vài cảm nghĩ vụn vặt)

Nguyễn Ngọc

Trước năm 1975, nước Việt Nam chia đôi hai miền Nam-Bắc: Miền Bắc thuộc về nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa; miền nam thuộc về nước Việt Nam Cộng Hòa, do nước Việt Nam bị chia đôi từ năm 1954 bởi Hiệp Định Genève (Thụy Sĩ).

Sau biến cố Tháng Tư 1975 Miền Nam Việt Nam trải qua những năm tháng chìm sâu trong ác mộng (nightmare) chết chóc, tù đày, ly tán...

Cuối cùng, nhờ HỒNG ÂN Chúa và tình nhân loại giữa người với người, hàng triệu người dân Miền Nam Việt Nam được cứu thoát. Lòng nhân đạo của người Mỹ và một số quốc gia Âu châu được thể hiện. Hàng hàng lớp lớp những bàn tay nhân ái tại các nước Hoa Kỳ, Âu châu và Úc châu mở rộng tiếp đón người Việt Nam tị nạn, trong đó có chúng tôi cùng bà con giáo dân thuộc Cộng đồng Công Giáo Việt Nam trên Giáo phận Metuchen, New Jersey, Hoa Kỳ.

Chúng tôi tiếp tục được Chúa yêu thương và Đức Mẹ che chở qua sự giúp đỡ tận tình của người bản xứ dìu dắt chúng tôi cùng với sự lãnh đạo của các Chủ Chăn người Việt như Cha Phêrô Trần Việt Hùng, lãnh đạo Cộng đoàn suốt 25 năm qua.

Ít ra cũng gần 40 năm, Cộng đoàn CGVN được hình thành và sinh hoạt sôi nổi tại Giáo phận Metuchen. Nhưng sôi nổi hơn cả và mang lại sinh lực về mặt thiêng liêng chính là đời sống đạo được nung nấu không ngừng.

Cụ thể, hàng năm Cộng đoàn CGVN Metuchen được tận hưởng ơn thiêng liêng qua hai kỳ Tĩnh Tâm: Tĩnh Tâm Mùa Vọng (trước Lễ Chúa Giáng Sinh); và Tĩnh Tâm Mùa Chay (trước Lễ Chúa Phục Sinh). Kể cả thời COVID, các cuộc Tĩnh tâm có thể thu gọn, chứ không gián đoạn.

Song song với Tĩnh tâm là ơn ích Bí Tích Giải tội – Xưng tội, giao hòa với Chúa, qua sự dẫn dắt tâm linh của các linh mục Việt Nam từ các giáo xứ lân cận tới giúp. Riêng vị giảng tĩnh tâm được mời từ xa, và nổi danh về rao giảng Tin Mừng.

Chính nhờ những dịp Tĩnh tâm này cùng với những lời giảng dạy sâu sắc của các Cha giảng Tĩnh tâm mà tâm hồn “ngái ngủ” của chúng tôi được đánh thức, bừng dậy, trở về cùng Chúa.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng - Mùa Chay đối với chúng tôi là hồng ân mỗi năm giúp chúng tôi hồi tỉnh, ăn năn sám hối.

Vì vậy, chúng tôi tạ ơn Chúa, tri ân Cha Quản Nhiệm, biết ơn Cộng đoàn và luôn cầu xin cho Chương trình Tĩnh tâm năm nào cũng sống động đem lại ơn ích cho người tín hữu Kitô. ■

